

# วิธีรักต้นไม้

นำเสนอเมื่อ : 19 พ.ย. 2552

✕

## วิธีรักต้นไม้

- ปลุกต้นไม้ใหญ่ 1 ต้น ให้ความเย็นเท่ากับเครื่องปรับอากาศ 1 ต้น ที่ให้ความเย็น ประมาณ 12,000 บีทียู แต่ปลุกต้นไม้ 1 ต้น ก็ถือว่าเราได้ช่วยกันรักษาโลก รักษาชีวิต แล้วครับ/ค่ะ
- คนรุ่นใหม่อย่างพวกเราน่าเทคโนโลยีมาช่วยในการรักษาโลก รักษาชีวิตได้ ด้วยการส่งข้อมูลข่าวสาร ผ่านระบบคอมพิวเตอร์ เช่น อีเมลล์ นี่เป็นวิธีการขวาลดการใช้กระดาษได้อย่าง ๑ ตรีบ/คะ
- สิ่งพิมพ์แบบรักษาโลก รักษาชีวิต เป็นยังใจทุราบไหมครับ / คะ ก็คือสิ่งพิมพ์ที่ไม่ใช้สีสะท้อนแสง ไม่ใช้ฟอย ไม่เคลือบมัน เพราะจะทำให้หน้าไปเข้ากระบวนการผลิตกระดาษรีไซเคิลได้ง่าย เพราะฉะนั้นเวลาออกแบบสิ่งพิมพ์เราควรคำนึงถึงการนำไปรีไซเคิลด้วยนะครับ/คะ
- รามมาช่วยกันใช้กระดาษหน้าที 3 ก้นดีกว่าครับ/คะ ด้วยกาว่ากระดาษที่ใช้แล้ว ทั้ง 2 หน้า ไปบริจาคให้กับโรงเรียนสอนคนตาบอด เพื่อนำไปให้เด็ก ๆ ใช้เขียนและอ่านอักษรเบรลล์ดอะ/ครับ

✕

เนื้อเพลง บ้านรักโลก (โครงการ 7สี บ้านรักโลก ปี2)

✕ [ดาวน์โหลดเพลง บ้านรักโลก](#)

เนื้อเพลง บ้านรักโลก (โครงการ 7สี บ้านรักโลก ปี2)

✕ [ดาวน์โหลดเพลง บ้านรักโลก](#)

คงไม่ยาก ถ้าเราจะช่วยกัน ไม่เกินฝัน ถ้าเราจะตั้งใจ  
ช่วยกันที่โลกใบนี้ค่อยๆ ในวันนี้ คงยังไม่สายไป  
ปลุกต้นไม้ กันคนละต้นเดียว ทำให้เขียว อดิ และ นามอง  
เราไม่ทิ้งอะไร ลงเมฆน้ำ สาคุดอง ช่วยกันดูแลให้สวยงาม  
ก่อนที่ฟ้า จะแปร จะเปลี่ยนสี ก่อนไม่มี อากาศหายใจ  
วันที่ โลกของเรา อ่อนลางลงไป รวยแรง รวยใจ กันทุกคน ให้เราทำคนเดียว คงทำไม่ไหว  
ต้องขอแรงใจ จากเธอ

มาแบ่งปัน ความรัก ให้โลกของเรา  
พื้นทะเล และป่าเขา วันเ็นเราต้องช่วยกัน  
ด้วยแรงพลังแห่ง สองมือ เพราะเธอคือคนที่สำคัญ  
คงไม่สายเกินไป เปลี่ยนโลกให้สดใส เหมือนเดิม ต้องช่วยกัน

ต้องเสียมันไปอีกแค่ไหน กว่าที่เราจะได้เข้าใจ  
นี่คือบ้านของเรา ไซของใครๆ ต้องอยู่กับไป อีกแสนนาน

เนื้อเพลง SAVE THE WORLD (โครงการ 7สี บ้านรักโลก ปี1)

✕ [ดาวน์โหลดเพลง SAVE THE WORLD](#)

ขุนเขาก็เคยค้าฟ้า สายฝนก็เต็มสำธาร  
ต้นไม้ก็เคยยืนงเด็ปโตขึ้นเต็มป่า  
ชีวิตที่ดำเนินไป เคยไขจนเกินต้องการ  
ไม่คิดว่าเคยรับรู้ว่ามันต้องหมดไป  
\* เมื่อแดดมันแรง เมื่อพายุมา \*  
มันถึงเวลาเผชิญกับภัยร้าย  
ท้องฟ้าก็เปลี่ยน สายฝนก็เปลี่ยน ชีวิตก็เปลี่ยน  
แค่คิดจะหยุด จะเห็นวรุ้ง ไต่ยั้งใจ...ไต่ยั้งใจ  
ต้องเริ่มกระทำ ต้องเริ่มสิ่งใหม่ ต้องสร้างสิ่งใหม่  
ช่วยโลกให้กลับ มาสดใส เหมือนเดิม  
..เริ่มที่เรา...เริ่มที่เรา...เริ่มที่เรา...เริ่มที่เรา..  
ทุกเสียงที่บอกกันไป ทุกใจจะคอยเยียวยา  
ทุกมือจะคอยพิทักษ์โลกที่เห็นมา  
ก่อนฟ้าจะกลายเป็นเทา ก่อนน้ำจะกลืนพื้นดิน  
เมื่อนั้นผุคนทั้งโลกจะทนได้อย่างไร (\*)  
รับรู้ว่าเราต้องเริ่มที่ตัวเรา  
รับรู้ว่าเราไม่เหลือเวลารั้งรอ  
รับรู้ว่าเราต้องยืนบนโลกเดียวกัน  
โลกใบนี้กำลังรอน